

NĂNG LỰC TÂM LINH

SAGIANG

I.-TÂM LINH ĐIỀU ĐỘNG VẠN VẬT

Với vận hành cấu trúc ra vạn vật, các vi linh tử đương nhiên trở thành tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh của tất cả vật thể chúng cấu trúc ra từ lúc mới hình thành, khi roi truyền nòi giống vi linh tử vẫn tiếp nối điều hành vạn vật tái sinh kiếp từ hàng tỷ năm cho đến ngày tận diệt của Vũ trụ, trở về hỗn nguơn khối trong thiên nhiên. Cho nên tứ đại tuy là tử vật thể nhưng vẫn dưới điều hành của tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh, Tức nhiên đại thủ lĩnh là Tâm linh của tử vật thể trong tứ đại. Chúng ta nhận thấy tử vật thể (theo ý tưởng) vì không thấy chúng di động, nhưng thực chất lửa, đất, gió, nước đều di hành theo bản năng điều động của tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh: lửa không có bối thời không phát hiện lên được, chỉ cần một ánh lửa do cọ sát của hai nhánh cây khô do gió thổi, tạo ra nhiệt lượng, đến khi nhiệt lượng dồi dào phát ra tia sáng, sở dĩ có tia sáng xuất hiện là do trong cây có tế bào thực vật, tức nhiên có nguyên tử, khi nhánh cây cọ nhau, tức nhiên các tế bào của 2 nhánh cây chạm nhau phát ra ánh lửa tí ti, nhiều ánh lửa tạo ra nhiệt lượng, từ thân cây làm bối cho ánh lửa bốc lên từ từ tăng trưởng lan rộng ra đến mức độ cháy rừng khủng khiếp, từ tiểu thủ lĩnh tăng lên đại thủ lĩnh khi chúng ta thấy ngọn lửa bùng bùng lên dữ dội, chúng ta tôn xưng Hoả thần. Các thành phần tứ đại kia tùy tính chất ứng xử nhỏ to hay vĩ đại tùy chất bối tăng cường cho chúng, Còn sinh vật thể chúng ta dễ nhận thấy do chúng sinh động do năng lực của chúng, mà con người cũng là một sinh vật thể trên các sanh hành tinh. Trên các sanh vật thể khác trong vũ trụ, tuy theo địa hình địa vật và tính chất cục diện tạo ra hình thể không hoàn toàn giống nhau. Như xuyên qua các cuộc tham quan của người không gian (UFO) đến địa cầu từ 1957 đến nay cả chục ngàn đợt cho chúng ta nhận thức người đĩa bay có thân hình khác lạ, do thọ nạn bỏ lại thân xác, đối với người địa cầu, tiếng nói kỳ quặc như tiếng heo kêu, chó sủa, họ tham quan địa cầu với ý đồ có lẽ sẽ xâm chiếm địa cầu. Họ nghiên cứu đất đai, sông ngòi, biển cả, núi đồi, cả thảo mộc và thú cầm. Họ còn bắt cóc người địa cầu lên đĩa bay điều tra về thể xác, về quần áo, lại còn làm tình với thanh niên ở Ba Tây, với ý tưởng mang bào thai về nữa. Theo tinh thần khoa học quý vị Bác học phán quyết "Trình độ khoa học họ tiến bộ hơn địa cầu rất xa", chỉ vì họ đến tham quan địa cầu từ nơi xa xăm hàng mấy chục tỷ quang niên, thế mà bình nhiên liệu bé tí teo, trong lúc hoả tiễn mang phi thuyền lên không gian với bầu nhiên liệu to tát công kèn, mà lộ trình còn ngắn ngủi. Quý vị Bác học từ thế kỷ 20 đến nay rất lo ngại cuộc chiến không gian, địa cầu thua là cái chắc, nên cố gắng sáng tạo vật thể theo thể thức Âm điện tử (Electrone) chế tác tới phi cơ tàng hình, nhưng vận tốc còn quá ít ỏi so với đĩa bay với vận tốc tương đương vận tốc ánh sáng, về vũ khí mới chế tác được tia sang Laser đối với đĩa bay còn ấu trĩ. Quý vị bác học nhận định họ đã vượt lên dương điện tử (Positron), nên hiện nay các nhà Bác học nỗ lực nghiên cứu chế tác vật thể theo thể thức dương điện tử. Khốn nỗi chưa có đủ tài lực chế tác phát minh vật thể dương điện tử. Quý ngài đã nhận định Tâm linh con người địa cầu chưa phát triển đến dương điện tử và hiện nay còn lẫn lộn trong vòng âm điện tử tự cho là đã tân tiến tuyệt vời rồi, chỉ mới có Mỹ tạo được tia sáng Laser, Tia sáng hồng tử ngoại, Tia sáng cực lam tuyến và tàng hình tức là vật thể không phản chiếu ánh sáng, trang bị phi cơ tàng hình và thiết giáp xa tàng hình bá chủ Thế giới, nhưng so với không gian Mỹ thua là cái chắc, vì vận tốc mới vượt bức tường âm thanh, trong lúc vận tốc tương đương vận tốc ánh sáng của đĩa bay. Hơn nữa thực phẩm của họ cao độ hơn địa cầu, rất bổ và lâu dài chớ không ngắn hạn như địa cầu. Quần áo họ mặc chịu nổi thời tiết khác lạ và loại vải biệt tạo địa cầu chưa có. Chính các nhà Bác học nghiên cứu quần áo của họ nhận thấy có thể chịu nóng tới cả 4.000 độ và chịu lạnh tới 3.000 độ âm, cố gắng lắm mới sáng tạo được loại vải chịu đựng nhiệt độ cao ở núi lửa, hay các mỏ phát cháy, hay hoả hoạn, cùng chịu độ lạnh cao ở Cực Bắc và Cực Nam của địa cầu, sẽ sử dụng trong bộ y phục khi con người đổ bộ lên cung trăng, hay vượt bầu khí quyển địa cầu trên các phi thuyền không gian. Quý ngài rất đau buồn cho các nước bành trướng cứ thủ lợi quyền lực hục hặc nhau, sử dụng năng lực giết hại lẫn nhau mà không nghĩ tới, địa cầu sẽ bị xâm lăng bởi người không gian (UFO)

không biết xuất xứ, nhưng họ đã tham quan địa cầu cả ngàn lần, đương nhiên họ biết phần nào nhân sinh, địa hình địa vật. Họ đến tham quan địa cầu quá dễ dàng, vượt đường xa cả trăm, cả ngàn quang niên, trái lại địa cầu còn lâu mới hi vọng di chuyển đến sanh hành tinh của họ. Nếu họ xâm lăng địa cầu, phần chắc họ nắm phần thượng phong, chiến thắng dễ dàng, vì vũ khí và phương tiện chuyển quân địa cầu còn kém xa họ. Nói đúng ra, có thể vào thế kỷ 25 hay 26, cuộc chiến xâm lăng địa cầu sẽ khởi sự. Thống khổ cho nhân dân địa cầu sẽ chịu nô lệ người không gian không biết ra sao! Họ đã đạt trình độ dương điện tử, cao hơn địa cầu mới thịnh hành âm điện tử. Muốn chiến thắng họ, phải có thực lực ngang hàng hay cao hơn mới thành công. Các nhà bác học than thở mãi, khi biết mình mà chẳng biết người, chiến bại là lẽ đương nhiên. Sáng tạo và phát minh lên dương điện tử vật thể tức là sử dụng quang điện tuyến của nguyên tử cấp độ 2 chưa có ai khám phá ra, chỉ còn quanh quẩn ở quang điện tuyến của nguyên tử cấp 1. Các bác học suy tưởng phải phát triển kịp thời thoát qua cấp độ 2 và tiến lên quang điện tuyến nguyên tử cấp độ 3, tức là phát minh cho được vũ khí và cơ giới ở cấp trung hoà điện tử, hay có khả năng thần lực điện cấp độ 3, tức là có khả năng sử dụng quang điện tuyến cấp cao ở cấp độ 3, mới hạ nổi vũ khí quang điện tuyến cấp 2 và cơ giới sử dụng quang điện tuyến cấp 2, mà các đĩa bay đang sử dụng hiện hành. Hiện nay chưa có giải pháp nào giải đáp thắc mắc này của các nhà bác học. Chờ xem ai sẽ là người có đủ thần lực điện cấp độ 3 trong tương lai?

II.- NĂNG LỰC TÂM LINH

Tâm linh chỉ là vi linh quang nguyên tử, với 3 vi tử chánh rất uy lực đối với các nguyên tử khác. Ý thức là âm tử, Vô thức là dương tử và Tiềm thức là trung hoà tử, thông thường nó chỉ điều hành sanh vật thể và tử vật thể, mà chúng ta đã thấu rõ năng lực của nó trong hành sử với điều kiện bình thường, chớ còn quyền năng của nó đã biểu hiện cao siêu qua các vị tu luyện thành đạt chánh đẳng, chánh giác vượt khỏi định luật huyền vi của thiên nhiên như chư Phật, Bồ tát...đã từng chứng hiện cho nhơn gian thấy được hành động siêu đẳng của quý Ngài, như Đức Phật A Di Đà nhiếp độ chúng sanh thoát vòng tục luy, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đả từng cứu độ dân tỵ nạn trên Biển Đông đang thọ nạn bão tố, Đức Phật Tổ Như Lai toả hào quang và cứu nhơn độ thế. Quý Ngài đã thực hiện được huyền lực của Tâm linh xuyên qua nhiều lãnh vực từ vượt thoát “Luân hồi quả báo” đến hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn nhiều vị tu hành đắc đạo quả, qua “Tam bảo”, thấu đạt huyền vi của thiên nhiên, khai hoá thiện hành, giải trừ ác quả...tạo niềm tin tưởng vào Phật pháp. Như vậy tâm linh luôn có năng lực cao siêu thể hiện nhờ tu luyện thành đạt của cá nhơn con người liễu đạo. Nó có năng lực thế nào?

a/- ÂM ĐIỆN TỬ

Chúng ta đã biết âm điện tử là một trong 3 vi tử chánh, bao quanh nguyên tử, linh động mãi không ngừng quấy rầy dương điện tử, khiến cho có tranh chấp giữa 2 điện tử, làm cho trung hoà tử phải can thiệp rất nhu hoà, nhưng có khi bị cưỡng lý, bắt buộc phải sử dụng năng lực rắn đe cho ổn thoả, thành ra cả hai âm và dương điện tử, bề ngoài tuân phục, nhưng bên trong vẫn âm thầm chống đối. Chúng càng ngày càng đấu đá nhau phát ra tia sáng, tuy bé tí teo chỉ bằng 1 phần tỷ muya (Muya bằng 1 phần triệu ly) nhưng quá nhiều tia sáng do vô số nguyên tử phát hiện ra, mỗi ngày một nhiều tràn lan ra hết một vùng rộng lớn của hỗn nguơn khối trong thiên nhiên, tạo ra nhiệt năng càng ngày càng mạnh lên cho đến lúc phát nổ ra long trời lở đất (Big bang) do trung hoà tử không kịp giàn xếp, đành chịu bó tay cùng chung số phận, từ đó mới tạo ra Hư vô giới, tiến hành lên thượng giới, phát triển tấn công ra vùng vô sắc giới, tạo ra quá nhiều thái dương hệ hết chỗ này tiến đến lân cận chỗ khác, lập thành Ngân hà, từ đó tiến mãi lên tới Quốc độ và cuối cùng bao trùm hết Vô sắc giới với 9 quốc độ. Như vậy mỗi sanh hành tinh lại thành hình cõi sắc giới và dục giới. Âm tử nằm trong Tâm linh đương nhiên vẫn chịu hệ thống quản trị của Tâm linh và phải chịu phục tùng dương tử. Nhưng dương tử lại phải thần phục trung hoà tử. Các nhà bác học phân tích nguyên tử mới nhận thức được huyền năng của âm tử, dương tử và trung hoà tử, phải mở hết năng lực ra tra cứu phát minh ra những vật thể chế tác từ âm điện tử (Electron) cho là tinh diệu lắm rồi. Nhưng từ thế kỷ 20 bắt đầu đụng độ với đĩa bay, nghiên cứu tác dụng mới biết rằng người đĩa bay (UFO) đã qua khỏi giai đoạn âm điện

tử, tiến tới dương điện tử sử dụng quang lực điện chế tác đĩa bay di động bằng quang lực tuyến với tốc độ tương đương tốc độ ánh sáng. Tức nhiên trình độ khoa học của họ cao hơn địa cầu cả một giai đoạn. Tự nhận cuộc chiến giữa hành tinh, kể như địa cầu đại bại cho nên kêu gọi nên dẹp hết tị hiềm kinh tế, chánh trị, quân sự để cùng nhau hợp lực đốt giai đoạn cho kịp trào lưu tiến hoá của nhơn loại trong vũ trụ. Nhưng vì quyền lợi riêng tư có ai chịu theo lời khuyến cáo này đâu, cứ lo chế tác vũ khí hạt nhân, mưu đồ bá chủ toàn cầu. Họ đâu biết vận mạng sẽ bị nô lệ người không gian trong tương lai. Năng lực dồn vào bom đạn nguyên tử, cơ giới tuyệt xảo đối với địa cầu, nhưng so với không gian chỉ là châu đầu đá xe. Vậy năng lực âm điện tử tuy cao đệ với những phát minh chóng mặt, với phi cơ tàng hình, tia điện tử Laser, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm nguyên tử khổng lồ, vũ khí quang điện tuyến... nhưng có đối đầu được với đĩa bay với vũ khí thượng thặng sử dụng quang điện tuyến nổi chưa? Họ đã tới giai đoạn dương điện tử (Positron) chế tạo phát minh ra vũ khí dương điện tử, chế tác đĩa bay dương điện tử sử dụng dương quang điện tuyến bay nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Các nhà Bác học nghiên cứu bình nhiên liệu và cơ giới trên đĩa bay thọ nạn mới bá phục nền khoa học phát triển đến trình độ dương điện tử. Họ suy nghiệm phải làm sao có trình độ cao hơn mới thủ thắng. Đấy là trung hoà điện tử (Neutron). Làm sao thời gian ngắn vài ba thế kỷ vượt qua giai đoạn Dương điện tử và tiến tới trung hoà điện tử. Ai làm được việc này?

b.- DƯƠNG ĐIỆN TỬ

Chúng ta phát khởi tới trình độ âm điện tử từ thế kỷ 20 đến nay trong phát minh chế tác vật thể hoàn toàn tân tiến, phục vụ nhơn loại địa cầu hết sức tinh vi, nhưng chưa tiến lên trình độ dương điện tử do mộng đế quốc, hết đế quốc tới cộng sản phá hại tiến bộ nhơn loại, chỉ chế tạo toàn lực vào vật thể khổng chế bằng tuyến truyền, bằng bạo lực, bằng súng đạn, bằng kéo bè kết nhóm chia rẽ nhau, tranh giành quyền lực nhau sẵn sàng đổ máu cho lợi ích cá nhân thánh ba bốn khối: Tư bản, Cộng sản, Trung lập, Quốc gia liên kết... rồi cấu xé nhau, không còn lo tu chỉnh khoa học theo kịp đà tiến của nhơn loại trong vũ trụ. Người ta tiến mà mình còn lục đục ở sau, kể như lạc hậu vậy. Vậy dương điện tử năng lực ra sao?

Chúng ta biết từ trong nguyên tử của tâm linh dương điện tử thể hiện vô thức ra chỉ thị cho ý thức thi hành, nhưng phải e dè trung hoà điện tử chỉ đạo, phải báo cáo kết quả và hiệu năng của hành động để lưu trữ làm ký ức mà cũng là hồ sơ phán xét khi xa lìa dương thế, chính nó là quan toà lương tâm thưởng phạt công minh, khiến vô thức phải tuân lệnh. Vậy muốn khắc hạ dương điện tử chỉ có Trung hoà điện tử mới thể hiện được thôi. Đấy là lý thuyết còn thực tế quá ư nhiều khê không phải dễ. Cũng như các sanh hành tinh trong vũ trụ cũng khó khăn vượt qua âm điện tử tiến lên dương điện tử cả thời gian dài mà chúng ta đâu hiểu nổi. Họ cũng vất vả trải qua thất bại này đến thất bại khác để cuối cùng nắm được nguyên tắc chế tác vật thể dương điện tử cao đệ hơn vật thể âm điện tử, nhờ đó họ mới có dịp hành diện diệu võ dương oai khi tham quan địa cầu, xem người địa cầu còn ấu trĩ về khoa học. “Ta đến, Ta đi như vào chỗ không ai đủ năng lực ngăn chặn, khi ta xâm phạm biên cảnh!”

Họ chế tác đĩa bay cùng vũ khí quang điện tuyến ra sao, chúng ta mù tịt, kể như chưa biết gì hết, làm sao khắc phục họ được. Chúng ta đui lý sao? Chưa đâu vì quý Ngài Thần, Thánh, Tiên, Bồ Tát, Phật khi còn tại thế đã có huyền năng thấu đạt Dương điện tử cả mấy ngàn năm, nhưng vì đức hiếu sinh, quý Ngài không truyền đạt ý thức hệ này cho trần gian biết, vì họ còn tham sân si hận, sẽ sử dụng năng lực của âm tử và dương tử thay vì cứu khổn phò nguy, cứu nhơn độ thế, họ lại sử dụng áp chế tha nhơn để hưởng quyền lợi. Quý Ngài còn thấu đạt cả trung hoà tử bậc quân sư của dương tử nữa. Thật vậy chính âm tử và dương tử chạm trán nhau chỉ có trung hoà tử giảng hoà bằng nghị lực. Còn trong tâm linh, chính vô thức tuy chủ trì thân xác, nhưng phải nhờ tiềm thức giải lý các vấn nạn quá rắc rối để quyết định hành động khi suy luận những dữ kiện nhiều khê, và khi hành động xong phải báo cáo để tiềm thức lưu trữ làm hồ sơ ký ức, làm tài liệu phê phán các sự việc theo kiểu “Suy cổ luận kim”, cũng như lập toà án lương tâm xét sử công, tội, thiện, ác hầu thưởng phạt phân minh khi chết với siêu tuần điện số rất chính xác theo 6 đạo của tâm linh nơi cõi sắc giới, mà nặng nhứt là tâm linh toàn ác phải chịu hình phạt nặng

quỷ, hoặc bị trừng giới nơi ngực A tỳ, không còn trở lại sinh vật thể nữa..Vậy chính trung hoà tử mới kiềm chế khuất phục được dương điện tử.

c.- TRUNG HOÀ ĐIỆN TỬ

Chúng ta đã nhận thức phần nào trung hoà tử, tiềm thức của Tâm linh chế ngự âm tử và dương tử của Tâm linh : vô thức và ý thức. Đây là phần tâm linh của con người và tất cả vật thể trong vũ trụ, còn về hành sự của âm điện tử (Electron) dương điện tử (Positron) và trung hoà điện tử (Neutron) với năng lực tuyệt vời khi thực hiện được chế tác chúng vào lãnh vực phục vụ con người hết sức tinh anh cường điệu, có thể nghĩ là thượng thặng khoa học rồi vậy. Ở địa cầu các khoa học gia nắm được nguyên lý của âm điện tử chế tác cơ giới quá sức cao siêu hiện hành phục vụ như loại địa cầu rất thịnh soạn: Hoà tiễn, phi thuyền, vệ tinh, phi cơ tàng hình, du hành nguyệt điện...Chúng ta hãnh diện khoa học tiến bộ vượt bậc phụng sự con người quá đầy đủ từ thế kỷ 19 đến 20 và 21. Nhưng bắt đầu 1957, chúng ta ngỡ ngàng nhận thấy đĩa bay ngang dọc xâm phạm không gian địa cầu, mà con người bất lực trước khách không mời đến gây bức xúc, không đối phó gì được. Quý vị bác học phải học hỏi thêm nữa những dữ kiện đặc chế trên các đĩa bay qua thân xác của đĩa bay thọ nạn cùng phi hành gia không gian tử nạn, mới nhận thức được người không gian đã vượt qua giai đoạn âm điện tử và đã thấm nhuần nguyên tắc dương điện tử, tiến hành sử dụng dương quang tuyến điện chế tác cơ giới dương quang điện tuyến. Quý vị tâm tình là nếu chiến tranh hành tinh sẽ xảy ra vào thế kỷ 23, địa cầu chiến bại là cái chắc, toàn thể nhân dân địa cầu sẽ là nô lệ của người không gian. Mọi băng khoáng đè nén tâm tư thất thểu là bất lực trong chế tác cơ giới chế ngự tương đương dương quang điện tuyến hay hoàn toàn huỷ diệt kẻ xâm lăng cao độ bằng một phương thức trung hoà điện tử có huyền lực khống chế cơ giới và vũ khí của người không gian (UFO). Khổ nỗi, là chưa vượt qua được dương quang điện tuyến với thời gian ít nhất cũng 5 hay 6 thế kỷ nữa, mới tiến tới trung hoà điện tử. Nan giải rồi chăng?

Chưa đâu! Còn có giải pháp cứu vãng tình thế! Giải pháp nào? Chúng ta còn nhớ tiềm thức có khả năng khống chế ý thức và vô thức, mà tiềm thức chính là trung hoà điện tử, tức nhiên hoá giải âm điện tử và dương điện tử trong phạm vi năng lực quang tuyến điện tử, mà chính phi cơ tàng hình đã đủ cơ chế không phản xạ dương quang tuyến, tức nhiên không còn thấy hình dáng gì cả, chỉ đến radar cũng chào thua, vì vật thể nào không phản chiếu ánh sáng, tức nhiên vô hình theo con mắt, cũng như bụi bặm phản chiếu ánh sáng quá ít dường như chỉ 1/triệu của mựa (Mựa = 1/triệu của ly), khiến chúng ta không thấy, cũng như vi trùng, vi khuẩn cũng vô hình mặc dầu chúng hữu hình, phải rọi qua hiển vi kính mới thấy chúng. Đức Phật ngày xưa đã nói trong tô nước có quá nhiều vi sinh vật, muốn uống phải niệm chú vãng sanh, vơi bớt tội sát sanh. Đến 2.500 năm sau mới chứng minh được lời nói của Ngài là đúng. Ở đây chúng ta ý thức được huyền năng của trung hoà điện tử trấn áp được âm điện tử và dương điện tử không phải bằng điện lực, vũ lực mà chỉ dung huyền lực thế mới kỳ tài, giải quyết được thắc mắc của các nhà Bác học. Ai đạt được bản lĩnh này ?

Trong tương lai, cuối năm 2014, Tàu cộng mở đại chiến thứ Ba ở Biển Đông và Đông dương, bãi chiến trường sẽ là lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam, sau khi không còn chịu nổi áp lực của Mỹ và Đồng minh ở Á Châu, nhứt là Đông Nam Á. Trước tiên tranh chấp với Nhật ở Senkaku bùng nổ, và kế tiếp Miên xâm lăng Miền Hậu giang, tức phần đất Thủy chân Lạp đã được chúa Nguyễn xâm thực và khai thác trên 400 năm, mà Miên cứ nằn nì đòi giao hoàn, bị cự tuyệt tức lý lằm đã có lần Khmer Đỏ tiến đánh, bị Việt cộng đánh đuổi còn chiếm, đặt chánh phủ bị trị, khiến Miên tranh đấu quyết liệt, đưa ra Liên hiệp quốc phân xử, buộc Việt cộng phải trả tự do rút quân về nước, nhưng gian ngoan đặt lại chánh phủ tranh chấp với hoàng gia Miên, quân lực Sơn Sanh Thái lập Thành, và Khmer đỏ. Một quốc gia với 4 lá cờ, 4 chánh quyền, phải nhiều phen giằng xé mới thành chánh phủ liên hiệp. Bây giờ được Tàu cộng viện trợ vũ khí trang bị nhiều sư đoàn bộ binh, thiết vận xa, pháo binh với nhiều giàn phóng trên 600 quả hoà tiễn. Kỳ này hùng hồn tiến quân tái chiếm Thủy chân Lạp tàn sát dân Việt và quân đội Việt cộng từ 5 đến 7 triệu người thảm thiết lắm, chúng còn san bằng bình địa tất cả thành thị, nhà cửa dân chúng, trả thù dân tộc. Tức nhiên Liên hiệp quốc phải can thiệp cho phép Đồng minh tấn công giải toả Miên, tái lập nền Đệ Tam Cộng

hoà Việt Nam mất trên 6 tháng. Tàu cộng mất mặt nên quyết tranh hùng cùng đồng Minh với lực lượng hùng hậu, Thủy, bộ, không, đội bom tàn phá các đô thị Việt Nam. Chỉ 1 tháng sau bại trận bị Đồng minh vắn tội bắt đầu hàng, nhưng Tập cận Đình họp đại hội đảng, quân, chánh, quyết định sanh tử chiến cuối cùng, ra lệnh khai hoả 6.000 giàn hoả tiễn liên lục địa dự định tiêu diệt tất cả thành phố lớn và thủ đô trên toàn thế giới, hầu rửa mối nhục bại trận. Mới khai hoả tức thì lá chắn nguyên tử nhận được ngay thông báo cho toàn thể các địa điểm đã chuẩn bị phản công phóng hoả tiễn Patriot lên nghinh tiếp loạt hoả tiễn vừa phóng lên ở Hoa Nam, từ các đường hầm chôn giấu dài trên 4.500 km, chạm trán nhau tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất, địa cầu bị chấn động mạnh ngưng lại mấy giây, khiến tất cả thực vật, thú vật, con người bị mất thăng bằng văng ra xa rơi xuống chết hết. Sau đó địa cầu mới hoạt động chuyển trục quay ngang khiến Cực Bắc đảo xuống vùng biển Equator, Cực Nam vươn lên vùng biển phía Bắc đảo Sumatra, đồng thời quay ngược lại từ Tây sang Đông. Con người chết hết, nhưng những bậc Công thần, Hiếu tử, Chơn tu tự tạo được linh điển, sẽ được nhiếp độ bởi luồng quang điện tuyến của Đức Vương Phật Di Lặc (Hay đức Chúa Jésus Christ chỉ là một) cứu sống trở lại, nên chỉ còn 1/10 hơn loại sống sót, họ mới thức tỉnh cố gắng theo đúng tôn chỉ của Long hoa hội được Vương Phật Di Lặc chủ trì, mở ra tạo lập cuộc sống đời Thượng ngươn Thánh Đức trên một địa đàng trần gian. Tức nhiên chỉ còn 18 vùng với 18 vị đạo sư Long Hoa quản trị theo tôn chỉ của một tôn giáo thống nhất Thiên Ánh Đạo Vàng, với nền đạo trị, không còn quân đội, chánh quyền, toà án, mà tất cả đều là hiền lành chơn chất, tu hành, sống hài hoà tình huynh đệ, tương thân tương ái, đúng theo tôn chỉ của nền Đạo trị. Chính đức Vương Phật Di Lặc đã thông suốt huyền lực của Âm điện tử, Dương điện tử, Trung hoà điện tử mà chính Ngài đã phóng luồng quang điện tuyến nhiếp độ trần gian, được kính phục nhiệt thành. Ngài họp 18 đạo sư tại Kim Điện huấn luyện tam điện tử: Âm, Dương, Trung hoà với mục đích cao quý nhất là phát triển tới mức độ Huyền năng Trung hoà điện tử, vì Ngài biết các đĩa bay tham quan địa cầu từ 1957 với mưu đồ xâm lăng địa cầu trong vài thế kỷ tới, khi đã điều nghiên địa hình địa vật, cùng năng lực địa cầu về cơ giới khoa học, nhất là tinh thần dân chúng chia rẽ vì kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đường lối chánh trị, thương mại, kinh tế. Họ đã trù liệu kế hoạch xâm lăng. Ngài biết rõ, muốn khắc phục đĩa bay và cơ giới quang điện tử chỉ có huyền năng trung hoà điện tử mà thôi. Ngài khuyến cáo 18 đạo sư, phải đặc trọng tâm vào việc chuyên luyện huyền năng trung hoà điện tử mãnh liệt mới hạ nổi đoàn đĩa bay hùng hậu với giàn vũ khí quá cao đệ sử dụng được dương quang điện tuyến. Ngài đích thân hướng dẫn từng người một cho thuần thực mới cho về vùng đạo trị luyện tập nhuần nhã, lại còn hương dẫn đoàn hậu tấn nữa.

III.- CHIẾN TRẬN HÀNH TINH

Quả đúng theo dự đoán của Long hoa Giáo chủ, qua thế kỷ 22, đoàn đĩa bay rầm rộ tuyên chiến với địa cầu qua thông điệp “ Tuyên chiến ! Đầu hàng hay chiến đấu!”. Tức nhiên bất thần, phải chiến đấu giành quyền sống, Đức Long Hoa giáo chủ phải đáp trả :

-Chuẩn bị cuộc chiến trong 3 ngày!

Tuyên triệu chiến tranh không gian bắt đầu, gọi toàn dân và triệu tập 18 đạo sư về Kim Điện họp nghị luận phương thức chống trả. Trong thời gian chờ đợi giao tranh, đoàn đĩa bay thị uy rầm rộ trên không phận địa cầu, xem người địa cầu khiếp đảm tới đâu, khiến toàn dân phẫn nộ, trông chờ lệnh xuất phát tiến binh của Kim Điện. Phiến họp thượng khẩn phải giải quyết kịp thời trong 3 ngày. Long hoa Giáo chủ sau khi thảo luận sôi nổi, về lực lượng quá chênh lệch, cơ giới và vũ khí quá thua xa, và biểu quyết 18 phiếu ngang ngửa, nên Long hoa Giáo chủ nghiên về chủ chiến. Nhiều vị phản đối:

-Chủ chiến là tự sát!

-Còn chủ hoà bị khinh rẻ hèn yếu!

Long hoa Giáo chủ phải khuyến cáo:

-Chủ chiến là đúng vì bốn Toà đã thấu rõ thực lực đối phương. Chúng hùng hổ chỉ dựa vào cơ giới thuộc về vật chất, nhưng phần tinh thần chúng rỗng tuếch, nhứt là chúng ỷ lại vào dương quang điện tuyến áp dụng vào đĩa bay và vũ khí, tuy uy vũ trong tác động, nhưng chúng chưa thấu triệt được huyền năng của trung hoà quang tuyến điện tử sẽ áp đảo cả âm quang tuyến điện tử và dương quang tuyến điện tử..

- Chúng ta lấy đâu ra trung hoà quang tuyến điện tử khắc chế được họ!

-Mấy chục năm qua, Bốn toà đã huấn tập quý vị huyền năng trung hoà quang điện tử là chủ ý sử dụng vào việc chuyển trung hoà quang điện tử ra Trung hoà dương quang tuyến điện tử.

- Làm sao chuyển được?

-Rất dễ về lý thuyết dương quang tuyến chỉ là ánh sáng của mặt trời chiếu rọi trong thái dương hệ, chúng ta có thể sử dụng dễ dàng để biến thể thành dương quang điện tuyến, tức nhiên biến chế ra âm quang dương điện tử tuyến và dương quang điện tử tuyến, mà người không gian đã sử dụng dương quang điện tử tuyến vào đĩa bay và vũ khí điện quang tuyến, tức nhiên chúng ta cũng có thể biến chế ra trung hoà dương quang điện tử tuyến khắc chế dương quang điện tử tuyến, nếu thành công thời chúng ta thắng đám đĩa bay đang diêu vũ dương oai khắp bầu trời Địa cầu chúng ta.

-Làm sao biến chế?

-Quý vị đã luyện tập nhuần nhĩ trung hoà điện tử tuyến, bây giờ bốn toà gấp rút hướng dẫn quý vị chuyển thể trung hoà điện tử tuyến ra trung hoà dương quang điện tử tuyến, bằng cách thúc đẩy năng lực trung hoà điện tử tuyến từ trung tâm nội lực, vào đầu ngón tay tung hắt ra ngoài quý vị sẽ thấy ra sao? Nào thi hành đi! Quý vị theo đúng thao tác của bốn toà!

Tất cả đều chú tâm chuyển thần lực điện vào đầu ngón tay theo đúng hướng dẫn của Sư phụ, từ từ nhận thấy đầu ngón tay bồng bồng lên và từ từ trung hoà dương quang điện tuyến phát hiện lúc đầu yếu ớt, càng vận chuyển càng tấn triển phóng nhẹ nhàng ra ngoài, càng tăng thần lực điện, trung hoà dương điện tuyến càng phát hành mạnh mẽ và rớt ráo phóng ra càng xa và càng dững mãnh đi xa hơn nữa.

-Bây giờ chúng ta tập trung 19 luồng trung hoà dương điện tử tạo thành một lực lượng hùng hậu và đẩy nó tiến tới mục tiêu. Thí nghiệm chuyển lên nóc điện đài xem sao?

Tất cả 19 luồng tạo thành một luồng duy nhứt chia thẳng lên nóc điện đài, tức nhiên nóc điện đài bị tan ra hết rơi lả tả những mảnh vụn xuống đất.

-Chúng ta thành công rồi! Bây giờ mới 2 ngày, Bốn toà sẽ thông điệp tuyên chiến vào ngày mai lúc 8 giờ sáng. Quý vị bồi dưỡng cho khoẻ để ngày mai lâm trận.

Tất cả 18 đạo sư hoan hỉ chuyển qua phòng bồi dưỡng.

Sáng sớm đài phát thanh toàn cầu và đài truyền hình thông báo giờ lâm chiến, toàn dân chuẩn bị khai chiến, yểm trợ trận chiến với toàn quân theo quân lệnh. Dân chúng vui lòng nhận lệnh khai chiến, sẵn sàng nghinh chiến với khả năng sẵn có.

Đúng 8 giờ đoàn đĩa bay đã rập rình đảo rần rộ khắp nơi, tung vũ khí dương quang điện tử bắn phá nhà cửa đền đài tan nát hết sức thảm thương, số người chết và thọ thương rất nhiều, nhưng đột nhiên hàng trăm chiếc đĩa bay bị bất khiển dụng, dương quang điện tuyến, lực đẩy đĩa bay biến mất, và đĩa bay rơi xuống đất như sao rụng, tuần tự hết nhóm này đến nhóm khác, các phi hành gia chiến binh trên đĩa bay rơi xuống đất bị dân chúng

xúm nhau ra bắt sống trói lại dẫn về Kim Điện nạp cho ban lãnh đạo. Tuần tự hàng chục, lên hàng trăm, hàng ngàn, nhưng dân chúng không được quyền hành hạ các phi hành gia, và phá hoại vũ khí cũng như các đĩa bay, thương binh được chăm sóc chu đáo, theo huấn lệnh của Kim Điện. Chỉ trong vòng 1 giờ là trận chiến kết thúc. Ban lãnh đạo tuyên cáo trên đài:

-Chúng ta toàn thắng với số tù binh 1.670 người và 28 thương binh, số đĩa bay thu nhận 86 chiếc cùng vũ khí đầy đủ. Chúng ta nên khoan hồng "Thêm bạn bớt thù!" Đại yểm thiết đãi và sau đó cho họ được quyền theo 18 đạo Sư đi tham quan địa cầu trong suốt thời gian các thương binh lành mạnh. Toàn thể chúng ta nên thân mật với người không gian, để học hỏi văn minh tiến bộ của họ, cũng như văn hoá xã hội của họ. Thân mến kính chào toàn dân và kính xin toàn dân hoan hỉ tham gia đại yểm tại Kim Điện.

Mười ngày sau, đoàn phi hành gia không gian, tham quan khắp nơi lần lượt trở về tập trung tại Kim Điện và 28 thương binh đã bồi phục hoàn toàn, một lần nữa đại yểm tiễn đưa, hoàn trả lại đủ số 86 đĩa bay và toàn bộ vũ khí. Họ bịn rịn từ giã lên đĩa bay rồi máy tuần tự chào giã biệt ra về, với tất cả khâm phục năng lực thượng thừa vô địch, cùng tấm lòng nhân hậu đối xử của toàn dân địa cầu với Thiên Ánh Đạo Vàng và nền Đạo trị quá tuyệt vời.

Sacramento ngày 22 tháng 5 năm 2013

SAGIANG